

ปีที่ 16 ฉบับที่ 720 : วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม - วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2556 (หน้า C3)



‘ทำเรือประจวบ’ พลิกฟื้นคืนธรรมชาติ ชะลอโลกร้อน สร้างฝาย ทำโป่ง ให้ช้างกุยบุรี



บริษัท ทำเรือประจวบ จำกัด หรือ PPC จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงาน และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยนำพนักงานของบริษัทไปสร้างฝายชะลอน้ำและทำโป่งเทียม เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่า ซึ่งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม สร้างจิตสำนึกจิตอาสาในตัวพนักงาน เพราะเล็งเห็นความสำคัญนี้เอง ทางบริษัทจึงได้มีนโยบาย และแนวความคิดที่จะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มแหล่งน้ำ เพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัย

จัดโครงการดีๆ ชวนชาวท่าเรือประจวบทุกคนมาช่วยกันสร้างประโยชน์ให้กับป่า และสิ่งมีชีวิตที่ป่าเกื้อกูล เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ ภายใต้ชื่อ “พลิกฟื้นคืนธรรมชาติ ชะลอโลกร้อน

สร้างฝาย ทำโป่ง ให้ช้างกุยบุรี” ณ พื้นที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่ากุยบุรี ในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อัครราชกุมารี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ถาวร คมนานับ กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทำเรือประจวบ จำกัด เปิดเผยว่าสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันได้เสื่อมโทรม และลดน้อยลงไปมาก ทางบริษัทจึงได้มีนโยบาย และแนวความคิดที่จะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มแหล่งน้ำ แหล่งที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์เพื่อที่จะช่วยยื้อยุดการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยนำกิจกรรม CSR ที่ทางบริษัทได้ปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกับสังคม และชุมชนเพื่อความยั่งยืน โดยกลุ่ม “ทำเรือ ชุมชน คนอาสา” ผลักดันโครงการในรูปแบบของกิจกรรม CSR เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรับผิดชอบของ

องค์กรที่มีต่อสังคม เพื่อให้เห็นว่าบริษัทดำเนินธุรกิจ และตอบแทนสู่สังคม เพราะเราต้องอยู่ร่วมกับสังคมตลอดไป จึงจัดกิจกรรม “พลิกฟื้นคืนธรรมชาติ ชะลอโลกร้อน สร้างฝาย ทำโป่ง ให้ช้างกุยบุรี” ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงไปในทางทิศทางเดียวกัน รวมทั้งปลูกฝังในการร่วมอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่กับประเทศต่อไปกับ 2 กิจกรรม อาทิ การทำโป่ง และการสร้างฝายชะลอน้ำ เป็นต้น

กิตติกร แหม่มบาง หัวหน้างานบุคคล หนึ่งในผู้ร่วมกิจกรรม กล่าวว่า ตน

รู้สึกประทับใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ ถึงแม้พวกเราจะเป็นกลุ่มเล็กๆ ก็ตาม แต่ทุกๆ คนมีใจดวงเดียวกันที่ต้องการร่วมกันทำภารกิจที่ได้

สรรพคุณ บุญเทพ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ กล่าวว่า รู้สึกประทับใจและภาคภูมิใจที่ได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมและชุมชน เพราะถือเป็นครั้งแรกที่มาทำโป่ง สร้างฝายชะลอน้ำ เพราะไม่เคยทำมาก่อน และที่ประทับใจมากที่สุด คือ ภาพตอนช่วยกันขนก้อนหินเรียงต่อกันเป็นแถว ทำให้คิดถึงมดที่กำลังช่วยกันขนสิ่งของเพื่อทำรัง นั่นแสดงถึงความสามัคคี หากพวกเรามีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันทุกสิ่งก็จะประสบความสำเร็จ ถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อยบ้าง เมื่อได้เห็นฝายชะลอน้ำที่ได้ร่วมมือกันทำแล้วก็ทำให้ยิ้มได้

สุทิพรรณ วรณคดี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากๆ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม CSR ในครั้งนี้ เพราะได้มีโอกาสช่วยเหลือสังคม และภูมิใจที่ได้ทำงาน CSR ร่วมกับชาว PPC ทุกคน

การออกทำกิจกรรมในครั้งนี้ กลุ่มคนจิตอาสาเข้าร่วมกว่า 50 คน ในกิจกรรมทำโป่ง สร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ชุมชนในบริเวณนั้นมีฝายชะลอน้ำไว้ใช้ประโยชน์ ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนและอุทกภัย นับเป็นจุดเริ่มต้นอีกอย่างหนึ่งของการทำงานร่วมกัน

รับมอบหมายทั้งชุดหลุมทำโป่งเทียมให้ช่างและการสร้างฝายชะลอน้ำ ซึ่งได้เสร็จเร็วกว่าเวลาที่ได้กำหนดไว้ถึงแม้จะแดดร้อน หรือว่าเหนื่อยแค่ไหนทุกคนก็สู้ไม่ถอย ทุกๆ คนมีแต่รอยยิ้ม ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการเป็นจิตอาสาแท้จริง ที่จะช่วยเหลือทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า โดยเฉพาะช้างป่าให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างยั่งยืน